



ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง เลื่อนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)
สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สำนักงานสรรพากรภาค ๗ (เฉพาะหน่วยสอบที่ ๖)

ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค ๗ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค ๗ (เฉพาะหน่วยสอบที่ ๖) โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน เป็นเหตุให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ไม่สามารถดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค ๗ ที่กำหนดจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ ดังนั้น สำนักงานสรรพากรภาค ๗ จึงขอเลื่อนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ (หน่วยสอบที่ ๖) ออกไปก่อน ทั้งนี้ สำนักงานสรรพากรภาค ๗ จะรีบดำเนินการประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ให้ทราบก่อนวันสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า ๕ วัน ต่อไป โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ สามารถติดตามประกาศฯ ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพากรภาค ๗ ที่ <http://www.rd.go.th/region7> และเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ที่ <http://www.rd.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล)

สรรพากรภาค ๗ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพากร